

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยูร กาบอ้อย	ประธานสภาฯ	ประยูร กาบอ้อย	
๒	นายอานนท์ ธีระพันธุ์พิเชษฐ์	รองประธานสภาฯ	อานนท์ ธีระพันธุ์พิเชษฐ์	
๓	นายสมชาติ วงศ์ปัญญา	สท.เขต ๑	สมชาติ วงศ์ปัญญา	
๔	นายจันท์ เครื่องสนุก	สท.เขต ๑	จันท์ เครื่องสนุก	
๕	นายสอน ยาดิ	สท.เขต ๑	สอน ยาดิ	
๖	นางบุญปิ่น เหล็กกล้า	สท.เขต ๑	บุญปิ่น เหล็กกล้า	
๗	นายคำมา สีนิล	สท.เขต ๑	คำมา สีนิล	
๘	นางนิสิตรา สายปิน	สท.เขต ๒	นิสิตรา สายปิน	
๙	นายกมล เมืองเจียง	สท.เขต ๒	กมล เมืองเจียง	
๑๐	นายภาณุพงษ์ เลาสัตย์	สท.เขต ๒	ภาณุพงษ์ เลาสัตย์	
๑๑	นางสมศรี ดูแก้ว	สท.เขต ๒	สมศรี ดูแก้ว	
๑๒	นายรุฒิชัย นันทาทอง	สท.เขต ๒	รุฒิชัย นันทาทอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย จินะ	นายกเทศมนตรี	สมชาย จินะ	
๒	นายวิชนะ อินทรีย์	รองนายกเทศมนตรี	วิชนะ อินทรีย์	
๓	นายทูล ยาดิ	รองนายกเทศมนตรี	ทูล ยาดิ	
๔	จำสืบเอกสมมิตร แสนคำมา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	ลาป่วย
๕	นายทรงศักดิ์ นันทาทอง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ทรงศักดิ์ นันทาทอง	
๖	นายณทองเดช ชำนาญยา	ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง	ณทองเดช ชำนาญยา	เลขานุการสภาฯ
๗	นายเกียรติพันธ์ พูแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เกียรติพันธ์ พูแสง	
๘	นายดำเนิน เสนาะสำเนียง	หัวหน้าสำนักปลัด	ดำเนิน เสนาะสำเนียง	
๙	นางแสงดาว ทิพย์เนตร	เจ้าพนักงานธุรการ	แสงดาว ทิพย์เนตร	

เปิดประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น.

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงมาประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงขึ้นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมของสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระต่างๆแล้ว นั้น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้ตรวจรายงานฯแล้วไม่มีข้อสังเกตอื่นใดจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดรายงานการประชุมให้สมาชิกฯได้รับทราบ สมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมของสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ประชุม มติให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเกี่ยวเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

เรื่องที่ ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๒ วาระที่ ๓

ประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้กำหนดเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติไว้ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้ดำเนินการพิจารณาต่อไปนั้น บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้รายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ และที่ประชุมสภาฯ จะได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระอื่นๆต่อไป

ประธานสภาฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุม

ประธาน ขอชี้แจงว่า ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่สภาฯ ได้กำหนดให้มีการยื่นคำขอ

คณะกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วงนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติ

(นางนิสิตรา สายปิ่น) ดังกล่าว และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติยืนยันตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เสนอมา จึงขอรายงานพร้อมร่างเทศบัญญัติเดิมให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้คงร่างเดิม (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอหรือไม่

ที่ประชุม มติให้ความเห็นชอบ๑๑... เสียง ไม่เห็นชอบ-..... เสียง งดออกเสียง๑.... เสียง

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓ ว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม มติให้ความเห็นชอบ๑๑... เสียงไม่เห็นชอบเสียง งดออกเสียง ...๑.... เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ ไม่ทราบที่ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

นายกเทศมนตรี ๑. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตากว๊านพะเยา ณ โบราณสถาน บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และได้เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ได้เสนอขอโครงการเกี่ยวกับประปาภูเขาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณต่อท่อประปาภูเขามาใช้ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ในตำบลสันปาม่วง

๒. ได้รับการประสานจากสถานีพัฒนาที่ดินฯ จะจัดทำแผนประชาคมระดับตำบล และได้ประสานทางกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลสันปาม่วง ร่วมจัดทำแผนฯ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปาม่วง ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปาม่วงทุกคนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผอ.กองช่าง แจ้งเรื่องรถกระเช้าไฟฟ้าเครนยกเกิดการขัดข้องต้องส่งศูนย์ซ่อมในช่วงนี้ถ้าเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้แจ้งจุดที่ขัดข้องได้ที่กองช่าง เมื่อรถกระเช้าไฟฟ้าซ่อมเสร็จแล้วจะดำเนินการแก้ไข ต่อไป

ประธานสภาฯ ไม่ทราบที่ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ แสงดาว ทิพย์เนตร ผู้บันทึกและพิมพ์
(นางแสงดาว ทิพย์เนตร)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ณทองเดช ชำนาญยา ผู้ตรวจทาน
(นายณทองเดช ชำนาญยา)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันปาม่วง

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) จันท์ เครื่องสนุก ประธานคณะกรรมการฯ
(นายจันท์ เครื่องสนุก)
สท.เขต ๑ ต.สันปาม่วง

(ลงชื่อ) สมชาติ วงศ์ปัญญา กรรมการฯ (ลงชื่อ) รุฒิชัย นันทาทอง กรรมการฯ
(นายสมชาติ วงศ์ปัญญา) (นายรุฒิชัย นันทาทอง)
สท.เขต ๑ ต.สันปาม่วง สท.เขต ๒ ต.สันปาม่วง

ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ประยูร กาบอ้อย ผู้รับรองรายงาน
(นายประยูร กาบอ้อย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปาม่วง

